

Để thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến

Thời gian qua, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) như: thanh toán điện tử, thẻ ATM, E-banking, smart banking, internet banking, thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS)... đến mọi khách hàng. Trong thời kỳ công nghệ số, thực hiện quyết liệt và mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, TTKDTM càng trở nên cần thiết và hữu ích.

KỶ 1: TẠO CHUYỂN BIẾN TRONG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT



Nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình hướng dẫn khách hàng sử dụng app Vietcombank Digibank trên điện thoại di động.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 26 chi nhánh ngân hàng, 85 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, 8 chi nhánh cấp huyện và thành phố, 91 phòng giao dịch, 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô, 44 quỹ tín dụng nhân

dân mở rộng địa bàn sang 62 xã và 260 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại các xã, phường, thị trấn. Với quy mô rộng khắp trong toàn tỉnh đồng thời với đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ

thông tin của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), do đó có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu thực hiện các giao dịch thanh toán của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn. Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám

đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách, quy định của Nhà nước, của Ngân hàng Nhà nước về lĩnh vực thanh toán, đặc biệt là TTKDTM. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh còn tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tích cực phối hợp với ngành ngân hàng triển khai thực hiện để án phát triển TTKDTM giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để khuyến khích khách hàng thanh toán trên các kênh giao dịch ngân hàng điện tử đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, hạn chế tập trung đông người, ngoài việc triển khai các chương trình khuyến mại thì các TCTD trên địa bàn tỉnh còn quan tâm phát triển nhiều dịch vụ với các tính năng vượt trội giúp khách hàng có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng, thuận tiện

như: gửi tiền online, chuyển tiền không cần nhõ số tài khoản, thanh toán bằng mã QR, thanh toán các loại hóa đơn, dịch vụ...; chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, tích hợp với các hệ thống khác; phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên nền tảng số hóa, bảo đảm thuận tiện cho người sử dụng nhưng an toàn, bảo mật; đẩy nhanh phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử.

Bên cạnh phát triển TTKDTM trong khu vực nhà nước, thời gian qua, việc thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh cũng được đẩy mạnh. Đến hết tháng 5/2022, trên địa bàn tỉnh có 1.890 đơn vị ký hợp đồng trả lương qua tài khoản với gần 9 triệu lao động được trả lương qua tài khoản, trong đó có 1.418 đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước với gần 1,7 triệu lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Các TCTD trên địa bàn thực hiện TTKDTM đối với 7 loại dịch vụ công gồm: thu thuế, phí, tiền điện, nước, học phí, viện phí, viễn thông, bưu chính và chi trả an sinh xã hội; giai đoạn 2018 - 2021 thực hiện thanh toán 1.225.397 món với tổng giá trị 25.754 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5%/năm. Việc đẩy mạnh TTKDTM đối với các dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội thông qua các TCTD trên địa bàn đã góp phần giúp doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận các hình thức thanh toán hiện đại, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm thanh toán bằng tiền mặt. Triển khai tích cực các giải pháp, dịch vụ TTKDTM đã có nhiều chuyển biến



Chị Nguyễn Thị Diên, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Polo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Trung tâm Ngoại ngữ Polo được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2015. Trung tâm hiện có 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 300 học viên. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, Trung tâm quyết định sử dụng dịch vụ POS của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Bình làm kênh thanh toán chính trong việc thu học phí của học viên. Việc sử dụng dịch vụ POS trong thanh toán học phí đã mang lại nhiều tiện ích cho cả học viên và Trung tâm, giúp Trung tâm tiết kiệm được nhân sự trong việc thu tiền mặt, tránh tình trạng thu phải tiền giả, tiền rách, đặc biệt là tiết kiệm thời gian mang tiền mặt đến ngân hàng để nộp vào tài khoản của Trung tâm; đồng thời, khi sử dụng dịch vụ POS đã hỗ trợ Trung tâm rất nhiều trong việc thanh toán lương, thưởng cho nhân viên và thanh toán các khoản chi phí khác. Dịch vụ POS rất dễ sử dụng và trong quá trình sử dụng Trung tâm luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía ngân hàng.



Chị Trần Thị Hiền, thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư

Là địa phương xa trung tâm nên trước đây mỗi khi thực hiện các giao dịch rút tiền từ tài khoản tôi đều phải đến ngân hàng mà gần nhất là ở xã Vũ Tiến - cách xã Hồng Phong 7km. Chính vì thế, khi Quỹ Tín dụng nhân dân Hồng Phong triển khai ứng dụng ngân hàng số Co-opBank Mobile Banking trên điện thoại di động tôi đã đăng ký sử dụng ngay từ ngày 1/4. Tôi thấy đây là dịch vụ rất phù hợp và cần thiết bởi thông qua ứng dụng tôi có thể thanh toán được tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, chuyển tiền... một cách nhanh chóng và tiện lợi; đặc biệt, việc sử dụng các dịch vụ này hoàn toàn miễn phí nên đã góp phần động viên, khuyến khích khách hàng.



Anh Nguyễn Đức Đạt, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Do công việc chính của tôi là bán hàng online nên việc sử dụng ứng dụng Vietcombank Digibank của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã đem lại rất nhiều tiện ích cho tôi như: chuyển tiền nhanh 24/7, tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại, thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay/khách sạn, mua sắm trực tuyến... Đặc biệt, với dịch vụ gửi tiết kiệm online đã giúp tôi có thể gửi được tiết kiệm ngay trên điện thoại di động mà không phải đến trực tiếp ngân hàng.

tích cực. Đến hết tháng 6/2022, toàn ngành đã mở gần 1,4 triệu tài khoản, phát hành trên 1,6 triệu thẻ thanh toán các loại với tổng doanh số thanh toán ước đạt 862.000 tỷ đồng, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2021; lắp đặt 195 máy ATM, 910 máy POS tại hầu hết các siêu thị, trung tâm

thương mại và các điểm kinh doanh, mua sắm với số tiền được giao dịch đạt gần 9.000 tỷ đồng. Ngoài các phương thức thanh toán qua thẻ, các TCTD trên địa bàn cũng triển khai phương tiện bằng thông tin thông qua các app ứng dụng trên điện thoại thông minh như internet banking,

mobile banking và các ví điện tử như: ViettelPay, ZaloPay, Vi MoMo... qua đó không chỉ giúp người dân từng bước thay đổi thói quen không sử dụng tiền mặt mà còn tiết kiệm được thời gian, chi phí và bảo đảm an toàn.

(còn nữa)
MINH HƯƠNG

Chuyển đổi phương thức gieo cấy nhằm hạn chế lúa cỏ phát sinh, gây hại



Nông dân không nên gieo thẳng mà chuyển sang cấy máy, cấy tay theo phương thức hiệu ứng hàng biên.

Lúa cỏ (còn gọi là lúa ma) xuất hiện trên đồng ruộng Thái Bình khoảng 5 năm nay. Từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ lúa cỏ trên đồng ruộng cũng như diện tích nhiễm tăng nhanh. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế lúa cỏ phát sinh, phát triển, đặc biệt tuyên truyền nông dân chuyển đổi phương thức gieo cấy.

Vụ xuân năm 2022 đã có gần 1.800ha lúa của các tỉnh phía Bắc nhiễm lúa cỏ, trong đó diện tích nhiễm nặng 453ha, diện tích mất trắng hơn 35ha. Tại Thái Bình, có trên 40ha lúa nhiễm lúa cỏ với tỷ lệ từ 5% diện tích trở lên, trong đó gần 4ha nhiễm nặng

(trên 20% diện tích) phải tiêu hủy. Vũ Công là một trong những địa phương có diện tích gieo thẳng lớn của huyện Kiến Xương, cũng là địa phương ghi nhận diện tích nhiễm lúa cỏ lớn nhất. Nói về ảnh hưởng của lúa cỏ đối với sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Công cho biết: Vụ xuân năm 2022, toàn xã gieo cấy 312ha lúa; qua điều tra có khoảng 50ha xuất hiện lúa cỏ, 10ha nhiễm nặng phải nhổ bỏ, tiêu hủy. Hệ lụy của lúa cỏ rất lớn do chúng cạnh tranh trực tiếp dinh dưỡng, nước, ánh sáng... với cây lúa nên những diện tích nhiễm với mật độ cao sẽ ảnh hưởng lớn tới năng suất. Bên cạnh đó, lúa cỏ

những dạng hình giống lúa thường. Vì vậy, chúng tôi xác định chỉ có chuyển đổi phương thức gieo cấy mới hạn chế được. Thời gian qua, HTX tập trung tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của cấy máy, nông dân có ruộng bị nhiễm lúa cỏ cũng đã nhận thức và có chuyển biến trong phương thức gieo cấy, không gieo thẳng mà chuyển sang cấy tay, thuê máy. Vụ mùa này, toàn xã có 10 máy cấy, dự kiến cấy được gần 100ha. Hy vọng tình trạng lúa cỏ sẽ được hạn chế.

Gieo thẳng từng được xem là tiến bộ kỹ thuật do giảm sức lao động, chi phí sản xuất, hiệu quả hơn cấy truyền thống, nhưng đến nay phương thức này không còn phù hợp với sản xuất lúa gạo bền vững, là một trong những tác nhân chính khiến lúa cỏ bùng phát, khó kiểm soát. Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, nguyên nhân do kỹ thuật gieo thẳng cần phải rút khô nước mặt ruộng để mọng lúa phát triển, tuy nhiên ruộng khô nước cũng tạo thuận lợi cho lúa cỏ mọc nhanh. Nếu cấy theo phương pháp truyền thống, ruộng lúc nào cũng có nước sẽ hạn chế được các loại cỏ dại, trong đó có lúa cỏ phát triển. Ngoài ra, khi gieo thẳng, cây lúa mọc không theo hàng, lối như cấy nên rất khó phát hiện và loại bỏ lúa cỏ. Thực tế ghi nhận, lúa cỏ phát triển và diễn biến phức tạp các địa phương có diện tích gieo thẳng nhiều.

Ngoài gieo thẳng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng lúa cỏ phát sinh, gây hại trên đồng ruộng: vệ sinh đồng ruộng, làm đất không kỹ; lúa cỏ theo dòng nước, theo máy gặt từ những vùng bị nhiễm lan về; lúa cỏ phát sinh không được xử lý triệt để, quá trình thu hoạch hạt rụng xuống ruộng lẫn vào đất, nảy mầm phát triển khi gặp điều kiện thuận lợi, nhất là trên các ruộng lúa gieo thẳng... Cùng với đó, thời gian chuyển vụ từ xuân sang mùa ngậm, trước khi gieo thẳng lúa mùa người dân chỉ làm đất một lần, không áp dụng việc cày lật đất, phơi ai dẫn đến lúa cỏ tồn tại trong đất.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Lúa cỏ đang là đối tượng dịch hại cần quan tâm diệt trừ ở cả 2 vụ lúa. Để xử lý, hạn chế lúa cỏ phát sinh và gây hại, đơn vị đã xây dựng đồng thời tăng cường tuyên truyền, tập huấn quy trình kỹ thuật tổng hợp phòng, trừ lúa cỏ tới nông dân. Quan trọng nhất, ngay trong vụ mùa 2022 và những vụ tiếp theo, các địa phương cần quyết liệt đôn đốc người dân thực hiện nghiêm các quy trình kỹ thuật tổng hợp đã xây dựng. Theo đó, trong quá trình sản xuất, người dân sử dụng các giống lúa xác nhận có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không để giống cho vụ sau từ những ruộng đã bị nhiễm lúa cỏ. Cùng với đó, nông dân không nên gieo thẳng mà chuyển sang cấy máy, cấy tay theo phương thức hiệu ứng hàng biên, đặc biệt ở những vùng đã bị nhiễm lúa cỏ. Trên ruộng luôn giữ nước khi đoạn đầu; vệ sinh đồng ruộng, kênh mương, làm đất kỹ để diệt trừ, hạn chế lúa cỏ.

NGÂN HUYỀN

NÔNG DÂN HƯNG HÀ

Cấy đêm tránh nắng nóng



Nông dân xã Đông Đô (Hưng Hà) cấy đêm để bảo đảm thời vụ và tránh nắng nóng.

Trước sức ép của thời vụ gieo cấy lúa mùa để sau thu hoạch có quỹ đất gieo trồng cây vụ đông và ẩm, trong điều kiện thời tiết nóng như hiện nay, để kịp mùa vụ, nông dân huyện Hưng Hà lấy đêm làm ngày, đội đèn gieo cấy lúa mùa.

19 giờ, có mặt tại cánh đồng thôn Chí Linh, xã Đông Đô, những chiếc đèn pin soi sáng một khoảng ruộng đủ để cấy lúa. Bà Nguyễn Thị Gấm cho biết: Thời tiết nắng nóng như thế này, gia đình tôi bố trí cấy từ 17 - 22 giờ, buổi sáng bắt đầu từ 4 giờ để tránh nắng nóng mà cây mạ non không bị khô héo. Lúa cấy không được thẳng hàng do thiếu ánh sáng nhưng cây lúa bén rễ, phát triển nhanh hơn so với diện tích lúa cấy vào thời điểm nắng nóng.

Vụ mùa năm nay, xã Đông Đô phần đầu gieo cấy trên 374ha lúa. Đến nay, toàn xã đã gieo cấy được 50% diện tích. Ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc HTX DVNN Đông Đô cho biết: Vì da so với diện tích lúa cấy vào thời điểm nắng nóng. Chỉ cần một chiếc đèn pin đơn giản gắn trên đầu hay một chiếc đèn tích điện, đèn xe máy..., nhiều nông dân ở Hưng Hà có thể cấy suốt buổi tối cho tới 22 giờ mới trở về nhà nghỉ ngơi. Tám 4 giờ sáng họ lại tiếp tục ra đồng cho đến khi trời hửng nắng. Giải pháp này còn giúp nhiều người làm công nhân ở các doanh nghiệp có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa cùng với gia đình. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Để bảo đảm sức khỏe cho người dân, chúng tôi tuyên truyền, vận động, khuyến khích bà con trong những ngày nắng nóng tranh thủ cấy vào sáng sớm, chiếu tối. Đồng thời, chỉ đạo các HTX DVNN điều tiết nước hợp lý, nhất là ở các ruộng đã cấy, không để ruộng khô nước, nắng nóng lúa non sẽ chết. Với cách làm này, đến nay toàn huyện đã gieo cấy được trên 2.000ha lúa mùa. Huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy trên 10.600ha lúa mùa theo đúng lịch thời vụ đã đề ra.

THANH THUY